





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

25 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p>	
<p><b>เดินทางบำบัดผู้เสพแบบ Patient journey</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ประชุมกำหนดแนวทางทั้งหมดในกระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟู (Patient journey) หรือเส้นทางเดินของคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่การค้นหา มาสู่การคัดกรอง ส่งต่อและเข้าสู่สถานบำบัดตามประเภทแบ่งกลุ่มสี เช่น สีแดง อากาศรุนแรง คลุ้มคลั่งอาละวาด ไปโรงพยาบาล หรือรพ. ๓๖๕ หรือรพ. ๓๖๖ ที่มีจิตแพทย์ สีเหลืองแยกไปมีนิจิตแพทย์ หรือรพ.ชุมชน ส่วนสีเขียวเข้าสู่ชุมชนบำบัดที่เรียกว่า ชุมชนล้อมรั้ว หรือ CBTX ทั้งนี้ 7 เดือนที่ผ่านมา มีผู้เสพยาเสพติดบำบัดแล้วกว่า 7 หมื่นคน เกือบ 90% เป็นกลุ่มอาการสีเขียว มีชุมชนเป็นฐานในการบำบัด ขณะนี้เตรียมไว้อย่างน้อยอำเภอละ 1 ที่ทั่วประเทศ</p>	
<p><b>ปลดล็อกตำรับยาที่มี "ฝิ่น-เห็ดขี้ควาย"</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) , เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ กรมประชาสัมพันธ์ ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวอิศรา linetoday hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีใช้สารสกัดจากกัญชาหรือกัญชง ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือเสพเพื่อการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2567 เผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาสาระสำคัญคือ ให้ใช้ตำรับยาที่มียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ผสมอยู่ด้วย คือ ฝิ่น ฝิ่น เห็ดขี้ควาย เพื่อการรักษาและใช้เพื่อการศึกษาวิจัยได้ ยกเว้นสารสกัดกัญชากัญชง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป</p> <p>ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2566 ครม.อนุมัติร่างพระราชบัญญัติกำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากฝิ่น และกำหนดพื้นที่ทดลองปลูกและสกัดสารสำคัญจากฝิ่นเห็ดขี้ควาย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยการนำฝิ่น หรือเห็ดขี้ควาย ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่เป็นยา เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ยาด้านการซึมเศร้า หรือผู้ป่วยที่จำเป็นอย่างอื่น ภายใต้มาตรการควบคุม และลดการนำเข้ายาประเภทมอร์ฟินจากต่างประเทศในอนาคต ซึ่งฝิ่น ในอดีตทางการแพทย์ใช้เป็นยาระงับอาการปวด แก้อ่อนเพลีย และแก้ไอ ขณะที่เห็ดขี้ควายมีงานวิจัยว่าสารไซโลไซบิน (psilocybin) สามารถรักษาผู้ที่มีอาการซึมเศร้าได้ เมื่อใช้ร่วมกับจิตบำบัด</p>	
<p><b>กัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, เนชั่นออนไลน์, SpringNews)</p> <p>- จากข่าว นายศรีณัฐ ประชากริช (บีม) นักแสดง ประกาศเลิกกัญชาอย่างถาวรเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายมุม หนึ่งในนั้นมีชาวเน็ตบางส่วนเจออาการเหมือนบีม จนต้องพบแพทย์ทำการรักษา และเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหนุ่มบีมนั้น ไม่ใช่รายแรกที่ได้รับผลกระทบจาก "กัญชา" เพราะมีชาวครวในลักษณะนี้ให้ได้ยินเสมอ</p> <p>โดย นพ.ลำซำ ลักขณาภิกขินซ์ รองผอ.ด้านการแพทย์ สบยช. เผย "สถิติการเข้ารับการบำบัดกัญชา ปี 2565 และ 2566 สูงขึ้น คือ 22,083 ราย และ 41,516 ราย ส่วนปี 2567 เฉพาะเดือนม.ค.นี้ มีจำนวนคนเข้ารับการบำบัดกัญชาถึง 14,545 ราย (ข้อมูล วันที่ 23 ม.ค.67) " ทั้งนี้แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะมีการปลดล็อกกัญชาแล้ว แต่เราก็ต้องทำความเข้าใจถึงประโยชน์และโทษในการบริโภค เพราะแม้กัญชาจะมีสรรพคุณมากมาย แต่ใช่ว่าใครก็จะสามารถกินได้</p>	
<p><b>จับแหล่งผลิตจำหน่ายน้ำดื่มใบกระท่อม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- นายจิระเดช บุรารักษ์ ป้องกันจ.ภูเก็ต ปลัดอำเภอถลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนร้านค้า แห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ที่มีการลักลอบจำหน่ายน้ำดื่มพืชกระท่อมให้แก่วัยรุ่นในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งผลการปฏิบัติจับกุมผู้ต้องหาชาวไทยวัย 21 ปี พร้อมด้วยของกลาง น้ำดื่มพืชกระท่อม และอุปกรณ์อื่นๆ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อีกจำนวนมาก ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาผลิตและจำหน่ายอาหาร (น้ำกระเทียม) ที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่ายโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงได้นำผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.กลาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>การปรับ ครม.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ,linetoday ,tojonews)</p> <p>- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้โซเชียลมีเดียมีการแชร์เนื้อหาข่าวระหว่างที่พ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.ได้กล่าวกับบุคลากรที่รพ. จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา ว่า “ตนเองทำงานมีผลงานตลอด นับว่าเป็นเกรด A+ ได้ 80 คะแนน จาก 20 คะแนน แต่นายกฯคาดโทษพวกผม คาดโทษรมต. นี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านอยากจะปลดผมว่าเอาข้าราชการไม่อยู่ ผมจึงนำเรียนท่านด้วยความเคารพ แต่ผมเองไม่ได้ติดใจอะไรเพราะผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ ช่วงตามรัฐบาลผมโดนเหยียบหน้ามาเยอะโดนเหยียบกลางถนนทุกวัน”</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, thereporters)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ กล่าวถึงกระแสข่าวที่จะไปเป็นรมว.สธ. ว่า ไม่ทราบ และไม่มีสัญญาณอะไรออกมาจากทั้งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ส่วนประเด็นหากเป็นรมว.สธ. มีความพร้อมหรือไม่ ตนตอบไม่ได้เช่นกัน ถึงแม้เคยเป็นมา 2 ครั้งแล้ว สมัยแรกเป็น รมช.สธ. สมัยที่สองเป็น รมว.สธ. ในรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ</p>	
<p><b>งบประมาณ2568</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ ,เดลินิวส์ linetoday ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง ,ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์ ,สวท.91 กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight ,linetoday ,sondhitalk ,innnews</p> <p>- ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 23 เม.ย.67 ได้เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 19 กระทรวง 1 หน่วยงาน ก.การคลังได้งบประมาณเพิ่มสูงสุดกว่า 6.3 หมื่นล้าน ส่วน ก.มหาดไทยถูกตัดงบประมาณกว่า 5.6 หมื่นล้านบาท โดยมีหลายกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณ 172,285 ล้านบาท ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 6,909 ล้านบาท</p>	
<p><b>ความคืบหน้าไฟไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมี จ.ระยอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, js100, 77 kaoded)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เข้าร่วมการประชุมคกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยที่ประชุมให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดการดูแลโรงงานที่เก็บกากของเสียอุตสาหกรรมและสารอันตรายต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ยกระดับมาตรการตรวจสอบสารเคมีของแต่ละโรงงานอย่างเข้มงวด เพื่อสแกนพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ ให้กรมควบคุมมลพิษติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดและเร่งด่วน และเห็นชอบให้มีการจัดตั้งอนุกรรมการประจำจังหวัดร่วมตรวจสอบสารเคมีรายงานสถานการณ์ทุก 15-20 วัน รวมถึงขยายระยะเวลาการใช้งบฯประชาสัมพันธ์และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 ออกไปอีก 2 ปี เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างการบังคับใช้ของกฎหมาย</p> <p>- นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมีอุตสาหกรรมของ บ.วินโพรเสส พร้อมกล่าวว่า ขณะนี้เหลือเพลิงไหม้เพียง 2 จุด คือ บริเวณโกดังที่ 3 และ 5 ส่วนประเด็นส่งสัยการวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ที่วัดแล้วได้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน อาจเกิดจากช่วงเวลาที่ตรวจวัด โดยมีรถโมบายตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ 3 คัน ตระเวนตรวจวัดในพื้นที่ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบหากมีอาการ สามารถไปรับบริการตรวจสุขภาพได้ที่ รพ.บ้านค่าย และจุดตรวจสุขภาพหน่วยเคลื่อนที่ที่อยู่วัดหนองพะวา</p> <p>- นพ.ภาณุวัฒน์ มุกดาสนิท ผอ.รพ.บ้านค่าย พร้อมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.บ้านค่าย ร่วมกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และทีม พร้อมเครื่องมือจาก รพ.ระยอง ให้บริการตรวจสุขภาพ สมรรถภาพปอด เอ็กซเรย์ทรวงอก และรักษาตามอาการ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23-26 เม.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ที่บริเวณลานมูลนิธิ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านค่าย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงรพ.บ้านค่าย จะออกหน่วยเคลื่อนที่ไปให้การรักษายาบาลเบื้องต้นที่วัดหนองพะวาอีกแห่งหนึ่ง</p> <p>- นายอนันต์ ประกอบสุข อายุ 52 ปี และตัวแทนชาวบ้านและพระสงฆ์บ้านหนองพะวา ม.4 และบ้านโชดกลาง ม.8 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จำนวน 100 คน รวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.บ้าน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ค่าย ให้ดำเนินคดีกับอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ฐานปล่อยมลพิษให้โรงงานเก็บสารเคมีอุตสาหกรรม บ.วินโพรเสส เก็บสารเคมีไว้จนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน thebangkokinsight linetoday)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ส่งทีม SEHRT ร่วมลงพื้นที่กับหน่วยงานในพื้นที่ประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากเหตุไฟไหม้โรงงานเก็บสะสมสารเคมี จังหวัดระยอง ไม่พบการปนเปื้อนในน้ำประปา แนะนำผู้ประกอบการหมั่นตรวจตราโรงงาน เพื่อความปลอดภัย และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันกำหนดระบบการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่อาศัยอยู่รอบโรงงานทราบสถานการณ์อย่างรวดเร็ว และอพยพออกจากพื้นที่ได้ทันต่อเหตุการณ์</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย)</p> <p>- กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ยังคงติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยรอบโกดังเก็บกากของเสียอันตรายและสารเคมีอันตราย พบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อะคริโลไนไตรล์ และไฮโดรเจนไซยาไนด์ ในระดับที่จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองตาและผิวหนัง ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งความเอาผิดบริษัท วินโพรเสส จำกัด ที่สภ.บ้านค่าย โดยพิจารณาส่งเรื่องถึงดีเอสไอด้วย</p>	
<p><b>MOU แก้ไขปัญหาสาธารณสุขต่างด้าว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, hfocus, thailandnews, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และ คุณเจอร์ลีน อองซาร์ท (Ms. Géraldine Ansart) หัวหน้าภารกิจองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศไทย (Chief of Mission for International Organization for Migration, Thailand) ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าวในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบและเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขสำหรับประชากรต่างด้าวอย่างเป็นมิตร ครอบคลุมการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจมาแล้ว 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2552 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 24 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 68</p>	
<p><b>โรค NCDs ทำไทยสูญ 1.6 ล้านล้าน/ปี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, linetoday)</p> <p>- นพ.กฤษฏา หาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยการเสียชีวิตจากโรค NCDs เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ฯลฯ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งหากคิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจจะมีมูลค่าสูงถึง 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 9.7% ของ GDP โดยสัดส่วนราว 90% มาจากการขาดงาน การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของแรงงาน ขณะที่ราว 10% มาจากค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคสำหรับสาเหตุนั้น ตามข้อมูลประชากรล่าสุดคนไทยมีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น อันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา เช่นเดียวกับจำนวนนักดื่มที่มีเพิ่มมากขึ้น ส่วนการสูบบุหรี่แม้จะมีสัดส่วนลดลง แต่กลับเผชิญภัยคุกคามใหม่คือ บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมไปถึงภาวะกิจกรรมทางกาย การกินผักผลไม้ของคนไทยที่ยังไม่เพียงพอ ตลอดจนการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ที่ยังอยู่ในสัดส่วนที่สูงด้วยเช่นกัน</p> <p>นายสุทธิพงษ์ วสุโสภานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการสานพลังสร้างภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อขึ้น มีอดีตปลัด สธ. และอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม มาร่วมทำงาน ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไป</p>	
<p><b>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( ผู้จัดการ โลกวันนี้ linetoday sondhitalk )</p> <p>- สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่พื่อนัน เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพประชาชน เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน และมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว ได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อกรณีการขยายเวลาเปิดสถานบริการ ร้านเหล้าผับบาร์ ตลอดจนความพยายามลดทอนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของภาครัฐ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความห่วงใยและมีข้อเสนอต่อรัฐบาล ดังนี้ 1. ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงเวลา 04.00 น. ในสถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นำร่อง และสถานอื่น รัฐบาลควรเร่งทบทวนหาข้อสรุปถึงผลได้ผลเสียที่เกิดขึ้น 2. ขอให้รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มโทษคนดื่มแล้วขับ โดยเฉพาะกรณีที่มีการเสียชีวิต 3. ขอให้การแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พิจารณาไม่ให้มีการโฆษณา รวมถึงตรา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เสมือน ไม้ให้ขายผ่านทางออนไลน์ เพิ่มบทลงโทษการขายให้เด็กและคนเมาขาดสติ ให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมรับผิดชอบกรณีขายให้คนเมาขาดสติหรือเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี แล้วไปเกิดอุบัติเหตุ และระบุผลกระทบให้ชัดเจนบนฉลากผลิตภัณฑ์ 4. ขอคัดค้านข้อเสนอให้ขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และสถานที่ราชการ และขอเรียกร้องให้เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบสถานศึกษา และ 5.ขอให้รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการปกป้องเด็กและเยาวชน จากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการเจริญเติบโตที่ดีของเด็กและเยาวชน ตลอดจนรับฟังเสียงของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. ( ) เว็บไซต์ ( ข่าวสด )</p> <p>-ดร.ภญ.อรทัย วลีวงศ์ นักวิจัย สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เผยทั่วโลกมี 51 ประเทศ (ร้อยละ 41) ที่มีกฎหมายห้ามโฆษณาเบียร์โดยสิ้นเชิงในทุกช่องทาง (total ban) 37 ประเทศ (ร้อยละ 30) รวมประเทศไทยห้ามโฆษณาบางส่วน (partial ban) , มี 57 ประเทศที่มีกฎหมายห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่องทางโซเชียลมีเดียแบบสิ้นเชิงและบางส่วน และกว่า 35 ประเทศ มีมาตรการควบคุมการให้ทุนอุปถัมภ์ในงานกีฬา (sponsorship) จากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเบียร์ทั้งแบบแบบสิ้นเชิงและบางส่วน หนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายห้ามโฆษณาเหล่านี้ต่างประเทศที่ครอบคลุมและก้าวหน้าที่สุด คือ ฝรั่งเศส (Loi Evin Law) ห้ามโฆษณาและการส่งเสริมการขายทุกรูปแบบและทุกสื่อ ยกเว้นตามรายการที่อนุญาตให้โฆษณาได้ พร้อมให้แสดงคำเตือนอันตรายของการดื่มร่วมด้วยทุกครั้งเมื่อโฆษณา ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก แนะนำว่า หากประเทศที่ยังไม่พร้อมสำหรับการควบคุมการโฆษณาโดยสิ้นเชิง (total ban) ให้เขียนเนื้อหาการห้ามอย่างครอบคลุม (comprehensive ban) ก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงค่อยกำหนดข้อยกเว้นขั้นต่ำที่สุดที่สามารถอนุญาตให้กระทำได้ตามขอบเขตครอบคลุมในมิติต่างๆ ได้แก่ เนื้อหา ประเภทสื่อ เทคนิควิธีการขาย หรือสถานที่ อย่างครบถ้วนและเขียนให้ชัดเจน พร้อมมีระบบเฝ้าระวังการทำผิดที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร้องเรียนได้</p>	
<p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus mcot linetoday ch7 newtv.thailandplus thaitodaynews )</p> <p>-นพ.นิตติ เหน็ดนารักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย งานวิจัยพบสารแอมโมเนียในบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากความร้อนที่ไม่มี การเผาไหม้ เตือนเมื่อสัมผัสหรือสูดดมสารแอมโมเนียเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดการระคายเคืองเนื้อเยื่อ ย้ำยังสูบบุหรี่ หลอดลมอักเสบ</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus บ้านเมือง โลกวันนี้ )</p> <p>-สสส.เผยเด็กไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงขึ้น 5.3 เท่า จาก 3.3% ในปี 58 เป็น 17.6% ในปี 65 พบเด็กประถม 15% เคยถูกคนในครอบครัวแนะนำให้ลอง ประสานพลัง สถาบันยุวทัศน์ฯ จัดนิทรรศการ “บุหรี่ไฟฟ้า ฟิน จน ตาย” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2567 โดยนิทรรศการจะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยในประเทศไทย ส่วนประกอบที่อันตรายในบุหรี่ไฟฟ้า และความผิดทางกฎหมาย รวมถึงการเปิดให้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. - 10 พ.ค. 2567 และวันที่ 12 พ.ค. ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์</p>	
<p><b>เฝ้าระวังโรคจากสถานการณ์ผู้หนีภัยสงครามเมียนมา</b></p> <p><b>สื่อที่แนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์(ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ linetoday hfocus)</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรม คร. กล่าวถึง การเฝ้าระวังโรคจากสถานการณ์ผู้หนีภัยสงครามเมียนมาเข้าไทย ว่ามี 4 กลุ่มโรคต้องเฝ้าระวังมีการแจ้งและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัย ได้แก่ 1.โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ 2.โรคติดต่อทางเดินหายใจ 3.โรคป้องกันได้ด้วยวัคซีนอาจจะระบาดขึ้นได้ และ 4. โรคติดต่อนำโดยแมลง ข้อมูลช่วงวันที่ 20-21 เมษายนที่ผ่านมา มีผู้รับบริการ 142 ราย จากผู้อพยพในค่าย 906 ราย พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 22 ราย ตาแดง 1 ราย โรคทั่วไป 116 ราย และทำแผล 3 ราย การประเมินการรับวัคซีน 30 ราย พบได้รับครบ 24 ราย การตรวจคัดกรองโรค มาลาเรีย 289 ราย พบเชื้อมาลาเรียชนิด PV จำนวน 1 รายเป็นเด็กชายอายุ 10 ปีได้รับการรักษาแล้ว</p>	
<p><b>พัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันการจมน้ำ</b></p> <p><b>สื่อที่แนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด สนับสนุนการสร้างทีมผู้ก่อการดีและอาสาก่อการดีป้องกันการจมน้ำ อุบัติเหตุการจมน้ำยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญในระดับโลก จึงเร่งพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันการจมน้ำ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อายุ 5-14 ปี พบว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่หนึ่ง ทางสหประชาชาติได้มีมติให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และขอให้ประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการป้องกันในด้านต่างๆ อย่างเร่งด่วน โดยมาตรการหนึ่งที่สำคัญคือ การสอนให้เด็กตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป สามารถว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้</p>	
<p><b><u>โรคและภัยสุขภาพ</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ประชาชาติธุรกิจ, มติชน,สวพ.91,กรมประชาสัมพันธ์,linetoday, ch7, hfocus,tinnthailand ch3)</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรม คร. และ นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ โฆษกกรม คร. ร่วมแถลงข่าวในหัวข้อเกาะติดสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหา ดังนี้ 1.โรคฮีตสโตรก มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 30 ราย ขอให้ประชาชน.เลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีแดดจัดต่อเนื่อง ดื่มน้ำ สะอาดบ่อยๆ หากสูญเสียเหงื่อมากควรดื่มเกลือแร่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อน และห้ามทิ้งใครไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง โดยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ 2.โรคโควิด 19 หลังเทศกาลสงกรานต์ มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น กลุ่มเสี่ยง 608 ให้ระมัดระวัง หากมีอาการสงสัยป่วยควรปรึกษาแพทย์ พร้อมย้ำปชช.ควรรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด หากไปในสถานที่ปิดหรือแออัด ควรสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ</p>	
<p><b><u>บุกจับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ch3, siamnews)</p> <p>-จากกรณี เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 66 บก.ปคบ.ร่วม อย. แกลงผลการตรวจค้นเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนผสมไซบูทรามิน 2 ยี่ห้อดัง ประกอบด้วย 1. เครือข่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ เอส เอส 2. เครือข่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Levfitme (นามสมมติ) เนื่องจากมีประชาชน รับประทานแล้วเกิดอาการใจสั่น มือสั่น ปวดศีรษะ จึงสั่งทดลองซื้อและนำส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1(ไซบูทรามิน) ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงเรียกผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดี และวันนี้ 25 เม.ย.เวลา 10.30 น. บก.ปคบ.จะแถลงข่าวตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วม อย.ลุยหลายแหล่งผลิต อาหารเสริมลดน้ำหนัก ผสมไซบูทรามินรายใหญ่ มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท</p> <p>ด้าน ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนดังกล่าวว่า ผสมสารไซบูทรามินเมื่อรับประทานแล้วอาจทำให้ปวดหัว ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว หายใจลำบาก เสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองกรณีผู้มีโรคประจำตัวอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง</p>	
<p><b><u>บุกแหล่งผลิตนมขวดหลากหลายี่ไม่มีเลขอย.</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สวพ.91 ,สำนักข่าวไทย, sondhitalk, innnews, mono29 ,tnews ,linetoday, ch7 ch3, ch8, amarintv, innnews)</p> <p>-กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง ผู้บริโภค เข้าตรวจค้นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรสนมยี่ห้อ PON PON ในพื้นที่ ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เนื่องจากไม่มีเลขสารบบอาหาร (อย.) ประกอบกับได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ทำการตรวจสอบการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ พบว่า มีการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรสนมยี่ห้อ ดังกล่าวผ่าน TikTok และ Facebook โดยมีการโฆษณาขายเป็นภาษากัมพูชา และมีการนำเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ฐาน “ผลิต และจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง” ระวังโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท กรณีการนำเลขสารบบอาหารอื่นมาใช้จะเป็นความผิดฐาน “ผลิต และจำหน่ายอาหารปลอม” ระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท</p>	
<p><b><u>อย.พบสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน ,แนวหน้า,สวพ.91 , thailandplus amarintv tnews)</p> <p>- อย.ได้ตรวจสอบและสั่งซื้อตัวอย่างเครื่องสำอางจากร้านค้าออนไลน์ ได้แก่ "B&amp;P BeautyShop" ทางติ๊กต็อก และบัญชีเฟซบุ๊ก "ไอ มั่นนี้" ซึ่งผลการตรวจสอบ พบสารปรอท และ สเตียรอยด์ ที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ทั้งนี้ ขอเตือนให้ประชาชนเลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวัง ซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน</p>	
<p><b><u>วันมาลาเรียโลก</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus,thaitodaynews)</p>	



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการอย. เผยว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันมาลาเรียโลก (World Malaria Day) ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่มีผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า 300 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ. ขอให้ข้อมูลเบื้องต้นในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรครดังกล่าว ด้วยวิธีการป้องกันอย่างง่าย คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง ซึ่งมีทั้งรูปแบบการทาหรือฉีดพ่นผิวหนัง ดังนั้น ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ฉลากมีการแสดงเลขทะเบียน อย. วอส. ในกรอบเครื่องหมาย อย. และแสดงระยะเวลาในการป้องกันยุง ส่วนผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มีน้ำมันตะไคร้หอมเป็นสารออกฤทธิ์ในการไล่ยุงไม่ต้องขอขึ้นทะเบียน แต่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อ อย.</p>	
<p><b><u>ฟื้นฟูผิวพรรณด้วยสมุนไพรช่วงฤดูร้อน</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., newtv, thaitodaynews, thailandplus)          - นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ 3 วิธีการดูแลผิวจากสมุนไพรใกล้ตัว เช่น ใช้น้ำจากร่วนทางจระเข้ แต่งกวา และขมิ้นชันผง เพื่อฟื้นฟูสุขภาพผิวพรรณให้มีสุขภาพดีกลับคืนสู่สภาพปกติ ในช่วงฤดูร้อน</p>	
<p><b><u>"ข้าวแช่" เมนูสมุนไพรฤทธิ์เย็นสู้อากาศร้อน</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, ch7)          - กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะนำกิน "ข้าวแช่" เมนูสมุนไพรฤทธิ์เย็นสู้อากาศร้อน มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยให้ร่างกายสดชื่น สำหรับวิธีการรับประทานข้าวแช่ ควรรับประทานเครื่องเคียงก่อน แล้วค่อยรับประทานข้าวพร้อมกับน้ำลอยดอกมะลิ มีรสชาติหอมเย็น จะช่วยให้สดชื่น และคลายร้อนได้เป็นอย่างดี</p>	
<p><b><u>โรคหลอดเลือดสมอง</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เว็บไซต์แนวหน้า, newtv, thaipbs.or.th)          - นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา เตือนประชาชนให้ตระหนักรู้อาการของโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อลดการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง หากมีอาการ พูดลำบาก ปากตก แขนขาชาไม่ขยับ หรืออาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทแบบเฉียบพลัน ควรรีบพบแพทย์ทันที จะช่วยลดความพิการหรือเสียชีวิต</p>	
<p><b><u>กรมสุขภาพจิต ยึดหลัก 3 อ. ดูแลคนภูเก็</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, sondhitalk, ผจก.)          - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 และ รพ.สวนสราญรมย์เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม 3 อ่าเภอ 3 อย. อบจ.ทำวียง และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อประชาชนภูเก็ตสุขภาพดีด้วยวิถี 3 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ พร้อมยั่งยืนดีสนับสนุนและขับเคลื่อนกลไกด้านวิชาการและขยายแกนนำเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจากใจถึงกายเพื่อความยั่งยืน หวังสร้างพลเมืองสุขภาพจิตดีในชุมชน พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาประชาชนได้เป็นครู ก. ต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้</p>	
<p><b><u>พัฒนาสมุนไพรบำรุงเส้นผม</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน , เว็บไซต์(มติชน กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด เดลินิวส์ บ้านเมือง ฐานเศรษฐกิจ thaitodaynews thailandplus linetoday )          - นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย กรมฯ และบริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิคแคนนาบิไดโอด และออกซีเรสเวอราทรอล มีประสิทธิภาพบำรุงหนังศีรษะ และเส้นผม เพื่อจะได้นำไปผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ คาดจะสามารถผลิตออกจำหน่ายได้เร็วๆ นี้</p>	
<p><b><u>ความคืบหน้าร้องเรียนคลินิกเลเซอร์ขน จ.ปทุมธานี</u></b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch3plus          - นพ.ภูชงค์ ไชยชิน นพ.สสจ.ปทุมธานี กล่าวถึง กรณีเพจสายไหมต้องรอด พา น.ส.เสาวลักษณ์ อายุ 36 ปี ชาวรังสิต จ.ปทุมธานี เข้าร้องเรียนคลินิกเสริมความงามชื่อดัง ย่านรังสิต ปทุมธานี จากการซื้อคอร์สเลเซอร์ขนเพชร ว่า เบื้องต้นจะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุว่าเป็นคลินิกที่ขอใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ ผู้ดำเนินการเป็นผู้ที่ขออยู่ในใบอนุญาตหรือไม่ และผู้ที่ทำหัตถการมีสิทธิได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไม่ คาดตรวจสอบให้เร็วที่สุดภายใน 1-2 วัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ปรับบริการวัคซีนหญิงตั้งครรภ์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, thecoverage)</p> <p>- นพ.เจตต์จ ธรรมธัชอารี เลขานุการ สปสช. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. มีมติรับทราบและให้มีการปรับประกาศกก. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ตามที่กรม คร.เสนอให้ปรับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักในหญิงตั้งครรภ์ ความถี่เป็น 0-3 ครั้ง แล้วแต่กรณีตามความจำเป็นของหญิงตั้งครรภ์แต่ละคน และขอให้เปลี่ยนชื่อเป็น วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก (dT) รวมถึงเพิ่มเติมหมายเหตุว่าการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ ของกรม คร.</p>	
<p><b>เผายาเสพติด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thereporters)</p> <p>- พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขานุการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีการทำลายยาเสพติดของกลางของสำนักงาน ป.ป.ส. ครั้งที่ 1/2567 พร้อมหน่วยงานภาคีต่างๆ อาทิ ผู้แทน อย. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ มีจำนวนยาเสพติดของกลางกว่า 22 ตัน จาก 68 คดี ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นคณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านขนถ่าย รักษาความปลอดภัย และทำลาย จะร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมเก็บตัวอย่างชี้เ้าจากการเผาทำลายเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ต่อไป</p>	